

Số: 442/KH-UBND

Thanh Oai, ngày 09 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện Thanh Oai

Thực hiện Công điện số 71/CD-TTg ngày 06/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các Công điện: số 1305/CD-BYT ngày 02/9/2021, số 1316/CD-BYT ngày 04/9/2021 của Bộ Y tế, đối với Hà Nội, thần tốc xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân một cách an toàn, hiệu quả và tổ chức tiêm chủng, hoàn thành toàn bộ mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho những người đủ thời gian; sự hỗ trợ của các tỉnh, địa phương liên quan; Thông báo Kết luận số 484-TB/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND Thành phố về việc Xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố, UBND huyện Thanh Oai xây dựng kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian “vàng” trong thời gian giãn cách xã hội.

Thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn Thành phố theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CD-TTg ngày 06/9/2021 cho người dân một cách an toàn, hiệu quả nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế; kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp.

Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 01 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin được Thành phố phân bổ và giao.

2. Yêu cầu

Đến ngày 15/9/2021: hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện; xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng. Xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động tại các cơ sở khám,

chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh và theo hướng dẫn tại Công điện số 1305/CD- BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên tổ chức lấy mẫu tại các xã, thị trấn. Áp dụng xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp. Trường hợp xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp.

Đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo, toàn diện, chỉ đạo chặt chẽ; phương án tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 thống nhất, phù hợp năng lực, công suất tiêm chủng, không để mẫu tồn trong 24 giờ; đảm bảo công tác hậu cần đầy đủ, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng linh hoạt giữa các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho các lực lượng tham gia lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng và người dân, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực lấy mẫu, tiêm chủng.

II. NỘI DUNG

1. Nguyên tắc và phạm vi thực hiện

1.1. Nguyên tắc

Đánh giá nguy cơ theo quy định tại Quyết định 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19”.

Tiêm mũi 01 bằng loại vắc xin nào thì tiêm mũi 02 bằng loại vắc xin đó. Với người được tiêm mũi 01 bằng vắc xin của AstraZeneca, có thể tiêm mũi 02 bằng vắc xin của Pfizer khi được sự đồng ý của người được tiêm chủng, khoảng cách từ 08 - 12 tuần sau tiêm mũi 01.

Các đơn vị được hỗ trợ lực lượng tham gia công tác xét nghiệm, tiêm chủng thực hiện tại xã, thị trấn nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm bố trí nơi ăn, chỗ ở và đảm bảo điều kiện làm việc.

1.2. Phạm vi thực hiện

- Tại 21 xã, thị trấn
- Dự kiến nhân lực tham gia xét nghiệm (phụ lục 1, 2), nhân lực tham gia tiêm chủng (phụ lục 3).

2. Phương án triển khai

- Triển khai đồng loạt tại 21 xã, thị trấn.
- Bố trí cán bộ hỗ trợ các điểm tiêm chủng vắc xin.
- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lưu động tại các thôn, xóm, lấy mẫu đại diện các hộ gia đình và lấy cuốn chiếu tại các thôn, xóm dựa trên lực lượng tổ xét nghiệm tự nguyện do các xã thành lập và lực lượng hỗ trợ.

3. Thời gian triển khai

Xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19: *đến ngày 15/9/2021.*

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách huyện: đảm bảo các kinh phí để triển khai lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định trên địa bàn bao gồm: vật tư tiêu hao, trang thiết bị, vật tư phòng hộ; kinh phí tập huấn, truyền thông.

Nguồn ngân sách các xã, thị trấn: kinh phí in ấn biểu mẫu, báo cáo; kinh phí cho các lực lượng tham gia; kinh phí khác phát sinh khi triển khai chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn như kinh phí bố trí nơi ăn, chỗ ở cho lực lượng về địa phương hỗ trợ.... *(trường hợp ngân sách xã, thị trấn không tự cân đối đảm bảo chi cho việc triển khai công tác tiêm chủng trên địa bàn, UBND xã, thị trấn báo cáo ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo).*

Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác cho công tác xét nghiệm và tiêm chủng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế

Căn cứ Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 06/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 484-TB/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, các hướng dẫn của Bộ Y tế và Kế hoạch của UBND Thành phố, Phòng Y tế huyện tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm chủng và lấy mẫu diện rộng trên địa bàn huyện.

Tham mưu huy động lực lượng cán bộ y tế ngoài công lập và các đơn vị y tế trong và ngoài huyện hỗ trợ công tác tiêm chủng và lấy mẫu.

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác tiêm chủng vắc xin theo phương án đã đề ra.

2. Trung tâm Y tế

Phối hợp với phòng Y tế tham mưu xây dựng Phương án tiêm chủng và lấy mẫu diện rộng (cụ thể phương án phân bổ đơn vị xét nghiệm, đơn vị tiêm theo địa bàn, điều động nhân lực tổ chức thực hiện...) để đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng, chất lượng, an toàn và tiến độ đề ra.

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về các đối tượng tiêm theo thứ tự ưu tiên, Trung tâm Y tế chủ động triển khai thực hiện theo Kế hoạch và phân bổ vắc xin theo tiến độ phân bổ của Bộ Y tế.

Là đầu mối liên hệ điều phối nhân lực y tế phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng.

Căn cứ tiến độ triển khai tại từng địa bàn, khu vực để điều phối, phân bổ đơn vị tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng linh hoạt, hiệu quả.

Lập dự trù kinh phí mua sắm các vật tư y tế cần thiết cho công tác chuyên môn gửi phòng Y tế tổng hợp.

3. Công an huyện

Phối hợp các lực lượng khác trong việc huy động người dân tham gia xét nghiệm và tiêm chủng, chỉ đạo lực lượng công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện ra/vào vận chuyển mẫu xét nghiệm, các phương tiện phục vụ các cán bộ y tế phục vụ công tác xét nghiệm, tiêm chủng trên địa bàn huyện.

4. Phòng Kinh tế

Chỉ đạo các đơn vị theo lĩnh vực quản lý như các chuỗi cung ứng, dịch vụ thiết yếu, các cụm công nghiệp, chợ đầu mối... thực hiện việc xét nghiệm, tiêm chủng cho cán bộ, người lao động.

5. Phòng Tài chính- Kế hoạch

Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai Kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng Vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện. Tổng hợp kinh phí triển khai kế hoạch, báo cáo, tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí triển khai Kế hoạch.

Hướng dẫn việc sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí cho công tác lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, chủ trì phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan báo cáo UBND huyện.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ý thức về trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong việc tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân.

Phối hợp các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất.

Tổ chức phối hợp đơn vị liên quan, áp dụng nền tảng công nghệ thông tin thực hiện quét dữ liệu, nhập liệu mẫu xét nghiệm theo quy định.

Phối hợp Công an huyện xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình dịch bệnh.

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

Chỉ đạo, điều phối đoàn thanh niên các xã, thị trấn triển khai hỗ trợ việc xét

nghiệm, tiêm chủng tại địa bàn dân cư, bao gồm hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn, lấy mẫu, nhập liệu theo hướng dẫn của ngành y tế; bảo đảm giãn cách; giám sát tập trung đông người.

Phối hợp Trung tâm y tế hướng dẫn nghiệp vụ và cung cấp đội ngũ tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm.

8. Ban Quản lý cụm công nghiệp

Phối hợp với UBND huyện; các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp tổ chức tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19 cho công nhân trong các Khu công nghiệp theo kế hoạch của chính quyền địa phương; thành lập các Tổ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tự nguyện để tham gia công tác tự lấy mẫu và xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên cho doanh nghiệp và hướng dẫn người lao động tự lấy mẫu xét nghiệm tại nơi lưu trú dưới sự hướng dẫn và giám sát của Trung tâm y tế.

9. UBND các xã, thị trấn

Yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác triển khai, xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đoàn hỗ trợ của các đơn vị trên địa bàn. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo phù hợp tình hình thực tế địa phương, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch.

Chỉ đạo rà soát, lập danh sách người lấy mẫu xét nghiệm, danh sách người tiêm chủng và huy động đầy đủ số lượng thực hiện theo kế hoạch; phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân thực hiện quy định về an toàn phòng, chống dịch tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm và các điểm tiêm.

Chỉ đạo việc chuyên mẫu xét nghiệm tới Trung tâm y tế theo quy định.

Huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng địa phương như: Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ trưởng dân phố/cụm dân cư, Trưởng thôn/xóm, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện yêu cầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Phối hợp với Ban Quản lý các cụm Công nghiệp rà soát, lập danh sách và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng cho người lao động.

Chỉ đạo, phân công nhân lực để nhập 100% dữ liệu lấy mẫu xét nghiệm ngay từ khi lấy mẫu và cập nhật vào hệ thống để báo cáo theo thời gian thực hiện.

Chỉ đạo thành lập các tổ lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng dưới sự hướng dẫn của Trung tâm y tế Thanh Oai (phụ lục 2)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau khi tổ chức triển khai chiến dịch xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch COVID-19.

Huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội địa phương tới tận các Tổ thôn phố, thôn xóm và các cơ quan

đơn vị đóng trên địa bàn tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đi tiêm chủng, tham gia trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị trước, trong ngày tiêm chủng.

10. Đề nghị Ban Dân vận huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy, ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Chỉ đạo các lực lượng tại cơ sở cùng phối hợp với lực lượng y tế và các lực lượng khác tổ chức tuyên truyền vận động và triển khai đảm bảo hoàn thành việc xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội; huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội huyện, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia công tác tiêm chủng và xét nghiệm.

11. Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai

Hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn theo kế hoạch của UBND huyện.

Trên đây là kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện đến ngày 15/9/2021, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND huyện để được hướng dẫn./. *ymz*

Nơi nhận:

- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở Y tế Hà Nội;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội;
- Thường trực Huyện ủy- HĐND;
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện;
- Các đ/c PCT UBND huyện;
- Các đơn vị: YT, TTYT, VH&TT, TC-KH; CA, BQLDA, GD huyện;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện;
- UBND 21 xã, thị trấn;
- BVĐK Thanh Oai;
- Các phòng khám ngoài công lập;
- Lưu: VT (Quỳnh, 05b) *B*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khánh Bình



Phụ lục 1: Hướng dẫn thành lập tổ lấy mẫu cộng đồng

- Số mẫu cần lấy toàn huyện: 62.320 mẫu (dự kiến hoàn thành trong 3 ngày)
- Trung bình 1 ngày cần lấy: 20.773 mẫu.
- 1 dây lấy mẫu: 1 ngày (2 buổi) khoảng 400 mẫu .
- Số dây cần 54 dây/ngày cho 20.773 mẫu

Nhân lực 1 dây tại điểm lấy mẫu:

STT	Nhân sự	Số người	Số dây Tổng số người	Mô tả làm việc
1	Nhân viên y tế	02	Sinh viên, y tế học đường, đoàn viên	Lấy mẫu, ghi ống, dán mã, gửi mẫu
2	Nhập liệu	03	Giáo viên, khối ủy ban	Nhập liệu phần mềm (kèm máy tính)
3	Tổ chức, hành chính	04	Các ban ngành đoàn thể	Điều phối, thu, phát phiếu, gọi đối tượng, bố trí địa điểm lấy mẫu
Tổng		09		

(Mỗi xã cần ít nhất 01 nhân viên trạm để tổng hợp số liệu, kiểm soát số mẫu, số ống, số dân, điều động các tổ xét nghiệm tự nguyện...)

Số người tăng cường lấy mẫu	Số đây thực hiện	Số hộ	Dân số đến 31/5/2021 (Số liệu phòng DS huyện)	Xã, TT	TT
	3	3180	10901	Bích Hoà	1
	5	7960	22316	Cự Khê	2
10	5	5260	20038	Cao Viên	3
6	3	3072	11310	Thanh Cao	4
6	3	4397	15276	Bình Minh	5
4	2	1780	7360	Mỹ Hưng	6
4	2	2437	8813	Thanh Thủy	7
6	3	3258	12158	Tam Hưng	8
6	3	3010	11186	Thanh Mai	9
2	1	1019	4062	Kim An	10
2	1	1677	6395	Đỗ Đông	11
4	2	1740	7043	Thanh Văn	12
2	1	1750	6425	Kim Thu	13
8	4	4251	18331	Phùng Trung	14
6	3	2456	10084	Dân Hoà	15
4	2	2600	9014	Tân Ước	16
4	2	2440	8547	Liên Châu	17
6	3	3417	12636	Hồng Dương	18
6	3	3001	11330	Cao Dương	19
2	1	1816	6559	Xuân Dương	20
4	2	1799	7332	TT Kim Bài	21
2				Trung tâm y tế	22
110	54	62320	227116	Tổng Cộng	

Phụ lục 2: Tổng hợp số lượng đây lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng





Phụ lục 3: Tổng hợp số dây tiêm vắc xin phòng COVID-19

TT	Xã, TT	Tổng số dây	Số dây hiện có	Số dây cần hỗ trợ	Dây tiêm hỗ trợ (3 người/dây)					Tổng số người hỗ trợ
					TTYT (6 người)	TTYT Ứng Hòa (30 người)	BVĐK Thanh Oai (12 người)	Phòng khám (SYT hỗ trợ) 9 người	Phòng TC dịch vụ đóng trên địa bàn huyện (9 người)	
1	Bích Hoà	2	2	0						
2	Cự Khê	6	2	4				3	1	12
3	Cao Viên	5	2	3		3				9
4	Thanh Cao	3	2	1	1					3
5	Bình Minh	4	2	2		2				6
6	Mỹ Hưng	2	1	1			1			3
7	Thanh Thù	3	2	1			1			3
8	Tam Hưng	3	2	1			1			3
9	Thanh Mai	3	2	1		1				3
10	Kim An	1	1	0						0
11	Đỗ Động	2	2	0						0
12	Thanh Văn	3	3	0						0
13	Kim Thư	3	1	2		2				6
14	Phương Trung	4	2	2		1	1			6
15	Dân Hoà	3	2	1					1	3
16	Tân Ước	3	2	1					1	3
17	Liên Châu	2	2	0						0
18	Hồng Dương	3	2	1		1				3
19	Cao Dương	3	2	1	1					3
20	Xuân Dương	2	2	0						0
21	TT Kim Bài	2	2	0						0
Tổng Cộng		62	40	22	2	10	4	3	3	66

Ghi chú: ngoài 02 dây hỗ trợ, TTYT còn 14 người để hỗ trợ các TYT khi cần